



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
14 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬาร) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, js100, isaranews, mcot, thebangkokinsight, thailandplus)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 13 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 67 ราย แยกเป็น สมุทรสาคร 48 ราย กทม. 13 ราย ปทุมธานี 4 ราย ตากและอ่างทองจังหวัดละ 1 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 11 ราย แยกเป็น บังกลาเทศ 4 ราย ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย โปแลนด์ ไนจีเรีย และซิมบับเว ประเทศละ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 26,757 ราย รักษาหายเพิ่ม 30 ราย รวมหายป่วย 26,086 ราย อยู่ระหว่างรักษา 585 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 86 ราย ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นหญิง อายุ 56 ปี มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางและพักอาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาดใน จ.สมุทรสาคร วันที่ 15 ก.พ. มีไข้ ไอ มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ วันที่ 19 ก.พ. ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลเป็นบวก วันที่ 23 ก.พ. มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อาการแยลงเรื่อยๆ ถูกส่งมารักษาในโรงพยาบาล โดยได้รับยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะ ต่อมาภาวะไตวาย ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง เสียชีวิตวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.วัคซีนแอสตราเซนเนกา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, mcot)

-WHO แถลงไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนแอสตราเซนเนกากับอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและจะยังคงใช้วัคซีนนี้ต่อไป พร้อมกับสอบสวนในเรื่องที่เป็นข้อกังวล เช่นเดียวกับ บ.แอสตราเซนเนกา ยืนยันว่าวัคซีนของตนปลอดภัย ไม่มีหลักฐานว่าทำให้ความเสี่ยงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพิ่มขึ้น... **ออสเตรเลีย** นายฯ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจะใช้วัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกาต่อไป แม้มีหลายประเทศประกาศระงับการฉีดหลังมีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้ที่ได้รับวัคซีนบางราย... **บราซิล** รับรองวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศบราซิล ผลการศึกษาเบื้องต้นป้องกันเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้... **อินเดีย** ประกาศว่าจะดำเนินการตรวจสอบผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาอย่างละเอียดยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้า แม้จะยังไม่มีรายงานการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศก็ตาม โดยชาวอินเดียส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาซึ่งผลิตในประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสวีเดน รายงานพบกรณีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเลือดออกในสมองในคนหนุ่มสาวที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกา 3 ราย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, สยามกีฬาร) เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การเกิดการแข็งตัวของเลือดในคนยุโรปต้องหาว่าเกิดจากวัคซีนหรือเป็นอาการที่พบร่วมด้วย ขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าน่าจะเป็นอาการที่พบร่วมด้วย และเมื่อมีข้อสรุปแน่นอนประเทศไทยจะให้วัคซีนต่อ ซึ่งการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำพบในคนยุโรปและแอฟริกาสูงกว่าเอเชียอยู่แล้ว

#### 2.แผนการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, innnews, sanook, newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากออกจากห้อง Clubhouse หลังตอบโต้นายธนาธร เรื่องแผนการฉีดวัคซีนที่กรมควบคุมโรคเคยนำไปชี้แจงต่อกรมการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนพ.ย. 2563 ว่า เอกสารที่นายธนาธรนำมาอ้างเป็นแผนงานเก่าตั้งแต่ยังไม่ได้สั่งซื้อวัคซีนมากพอ ซึ่งมีการปรับแผนไปตามสถานการณ์ที่ฉีดวัคซีนได้เพิ่มขึ้น แผนงานการฉีดวัคซีนฉบับปัจจุบัน คือ ตั้งแต่เดือนมิ.ย. จะฉีดวัคซีนได้เดือนละ 10 ล้านโดส คาดว่าภายในสิ้นปี จะฉีดวัคซีนได้ 60 ล้านโดส หรือ 30 ล้านคนตามเป้าหมาย ยืนยันไม่เคยโกหกประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความตอบโต้ว่า ตอนเซ็นสัญญายังเป็นแผนเดิมคือฉีด 50% ภายในปลายปี 2566 แล้วค่อยมาปรับแผนที่หลังจกมาว่าตนโกหกไม่ได้ ส่วนที่นายอนุทินบอกว่า AstraZeneca คัดเลือก Siam Bioscience ให้เป็นผู้ผลิตในประเทศไทยเอง แต่จากเอกสารราชการที่มีบ่งชี้ว่ารัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทเอกชนแห่งนี้อย่างน้อย 6 ร้อยล้านบาท ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2563 ก่อนที่จะมีการลงนาม 4 ฝ่ายเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 เพื่อจัดหาวัคซีน AstraZeneca ให้แก่รัฐบาล ดังนั้นจะบอกว่าการตั้ง Siam Bioscience ให้เป็นผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของ AstraZeneca ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, จส.100, thailandplus, bluechipthai, innnews, tnthailand, nationtv, newtv, bbc, thaigov, sanook, thebangkokinsight, สำนักข่าวอิศรา, thaiPBS)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระยะแรกใน 13 จังหวัด ตั้งแต่ 28 ก.พ. -12 มี.ค.

## ประเด็นข่าว

2564 ฉีดแล้ว 44,409 คน โดยมี 7 จังหวัดที่ฉีดครบตามเป้าหมายแล้ว ส่วนสมุทรสาครและกทม.จะฉีดได้ตามเป้าหมายภายในสัปดาห์หน้า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนรวม 63 ล้านโดส จะฉีดได้ครบถ้วน 31.5 ล้านคน คนละ 2 โดส ก่อนสิ้นปี 2564 โดยตั้งแต่มี.ย.เป็นต้นไป วางแผนฉีดเดือนละ 10 ล้านโดส ส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการฉีดวัคซีนจะเสร็จสิ้นในปี 2565-2566 เป็นแผนเก่าที่กรมฯ เคยเสนอต่อคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เมื่อพ.ย. 2563 เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีให้นำวัคซีนมาใช้ การวิจัยยังไม่แน่ใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่ากว่าวัคซีนจะใช้ได้คงอีกหลายปี ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการจองซื้อวัคซีนของแอสตราเซนเนกา 26 ล้านโดส ลงนามสัญญาวันที่ 27 พ.ย. 2563 ต่อมา มีการระบาคที่ จ.สมุทรสาคร จึงจัดหาวัคซีนของซิโนแวค 2 ล้านโดสเข้ามาเพิ่มอย่างเร่งด่วน และจัดซื้อจากแอสตราเซนเนกาอีก 35 ล้านโดส และปรับแผนการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องสถานการณ์ โดยจะฉีด 63 ล้านโดสให้เสร็จภายในปี 2564 ส่วนการชะลอการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ขณะนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นว่าอาการกล้ามเนื้อตื้อตันที่เกิดในยุโรปไม่น่าจะเกิดขึ้นจากวัคซีน สธ.กำลังรวบรวมข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าจะได้ผลสรุปในสัปดาห์หน้า ถ้าไม่เกี่ยวกับวัคซีนจะเริ่มฉีดต่อไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยืนยันว่าวัคซีนที่จะนำมาให้คนไทยต้องมีความปลอดภัย

### 3. เชียงรายเตรียมแผนรับชาวเมียนมาข้ามแดน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-จากกรณีการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จ.เชียงราย ได้เตรียมแผนเพื่อรองรับกรณีอาจมีชาวเมียนมาหลบหนีการปราบปรามเข้าสู่ประเทศไทย โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดเตรียมสถานรองรับชาวเมียนมาที่หลบหนีความรุนแรงเข้าสู่ประเทศไทย ขณะที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ที่เป็นเขตป่าเขา ลำน้ำสาย-ลำน้ำรวก เจ้าหน้าที่ไทยได้วางกำลังและอุปกรณ์ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวด โดยเหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อการขนส่งสินค้าเท่านั้น

### 4. พบติดเชื้อโควิดที่ตลาดบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, sonthitalk, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, อินโฟเควสท์, sanook, tnthailand)

-สสจ.นครปฐม รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รายแรก หญิงอายุ 64 ปี อยู่ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล อาชีพขายส้มตำใน กทม. ปักจี้เสี่ยงไปตลาดบางแค คนที่ 2 และ 3 เป็นชาย วัย 63 ปี และ 34 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงของผู้ป่วยหญิงคนแรก ขอให้ผู้ที่ไปตลาดบางแคช่วง 28 ก.พ.-13 มี.ค. ไปตรวจโควิดด่วน เนื่องจากขณะนี้ตลาดบางแคพบผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 80 ราย และ กทม.ตรวจเพิ่มอีก 1,000 ราย เพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม คาดว่าน่าจะรายงานเข้าสู่ระบบในวันที่ 14 มี.ค. พร้อมทั้งจะมีการสอบสวนโรคต่อไป ขณะที่ กทม. ประกาศให้ผู้ที่ไปตลาด 6 แห่งในเขตบางแค คือ ตลาดศิริเศรษฐนันท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภัสสม ตลาดใหม่บางแค ตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่ 20 ก.พ. - 13 มี.ค. 2564 ประเมินอาการตนเองเบื้องต้นหรือใช้ระบบ BKKcovid19 หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ข่าวสด

-นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ผู้ค้าตลาดวันเดอร์มีอาการป่วยจึงไปตรวจหาเชื้อที่รพ. และพบว่าติดเชื้อโควิด เขตบางแค จึงสั่งปิดตลาดพร้อมทำความสะอาดทันที ต่อมาวันที่ 11 มี.ค. สำนักอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตบางแคได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก โดยเก็บตัวอย่างน้ำลายจากผู้ค้าในตลาดวันเดอร์ พบผู้ติดเชื้อ 80 ราย ในจำนวนนี้มีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ จ.นครปฐม สสจ.นครปฐมจึงออกประกาศให้ชาวนครปฐมที่เดินทางไปตลาดบางแค ตั้งแต่ 27 ก.พ.-13 มี.ค. ไปตรวจหาการติดเชื้อได้ที่รพ.รัฐใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, innnews)

-สำนักอนามัย กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค ร่วมกับกรมควบคุมโรค นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน 2 คัน ตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ณ บริเวณชุมชนบ้านชิง ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค และเผ่าระวังเชิงรุกโดยการเก็บตัวอย่างน้ำลายจากผู้ค้าในตลาดศิริเศรษฐนันท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภัสสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ รวม 1,400 คน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบหาเชื้อโควิด 19

### 5. วัคซีนพาสปอร์ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับ นาย OBA Yuichi อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศไทย มาตราการลดวันกักตัวและวัคซีนพาสปอร์ต โดยนพ.โอภาส กล่าวว่า หากมีวัคซีนมากพอในเดือนมี.ย.นี้ จะพิจารณาให้วัคซีนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มรวมถึงชาวต่างชาติ ปัจจุบันผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว รพ.จะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ ส่วนวัคซีนพาสปอร์ต ไทยมีแผนทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ที่มีอธิปไตยของโรคต่ำและเริ่มให้วัคซีนแก่ประชาชนแล้ว อาจเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมไม่เกิน 3 เดือนจากนี้ ทั้งนี้ประเทศไทยกำลังพิจารณาการลดจำนวนวันกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มเม.ย. 2564 หลังได้รับการอนุมัติจาก ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-กรุงเทพโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทางยุค COVID-19” 1,210 คน พบว่า 69.2% ไม่ทราบว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร 78.2% ระบุ วัคซีนพาสปอร์ตทำให้สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 รองลงมา 69.1% ระบุ ทำให้ลดความเสี่ยงจากการรับและการแพร่เชื้อโควิด 19 เมื่อไปต่างประเทศ และ 67.2% ระบุ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไปว่าปลอดภัยโควิด 19 สำหรับเรื่อง

## ประเด็นข่าว

กังวลมากที่สุดหากมีการนำวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้จริงคือ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร/ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม 49.0% รองลงมา อาจต้องมีการบังคับใช้วัคซีนพาสปอร์ตกับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย 26.7% และการไม่ยอมรับเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตของไทยจากนานาประเทศ 10.1% ทั้งนี้ 71.7% เชื่อมั่นว่าการเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยได้

## 6. คลายล็อกช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายธนกร คุปต์จิตต์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวถึงแนวโน้มที่ศบค.จะขยายเวลาเปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ และคลายล็อกเทศกาลสงกรานต์ ว่า ที่ผ่านมาร้านอาหารและภัตตาคารในจังหวัดพื้นที่สีเขียวเตรียมพร้อมเปิดได้ตามปกติ แต่มี 20-30% ของจังหวัดสีเขียวที่หน่วยงานด้านปกครองยังขอความร่วมมือควบคุมเวลาปิดร้าน ส่วนการขยายเวลาเปิดร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงถึง 23.00 น. เป็นเวลาที่น้อยเกินไปและไม่คุ้มที่จะเปิดร้าน และลูกค้าเลือกที่จะไปจองห้องโรงแรมหรือเปิดบ้านสังสรรค์กันเองแทน ทำให้ควบคุมได้ยากและเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดได้ รัฐบาลควรคลายล็อกดาวน 3 สัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ร้านอาหาร ภัตตาคาร และสถานบันเทิงต่างๆ ได้เตรียมตัว

-น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า งานเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จัดได้แน่นอน ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประชุมวันที่ 15 มี.ค.นี้ ททท.ได้ออกแคมเปญการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ตั้งแต่ 6-15 เม.ย. 2564 ไม่มีการเล่นสาดน้ำ แต่จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหาร ชุมชน และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

## มาตรการของ ศธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ AIS และภาคเอกชนของภูเก็ต เปิดโครงการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอชท์ (Digital Yacht Quarantine) ใช้นวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจฉริยะผ่านเทคโนโลยีเอ็นบี-ไอโอที ติดตามข้อมูลสุขภาพของนักท่องเที่ยวระหว่างกักตัว 14 วัน คาดว่าภายในปี 2564 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเรือยอชท์ 100 ลำ ประมาณ 300-500 คน ซึ่งหลังเริ่มโครงการกักตัวบนเรือ 2 เดือน ไม่มีผู้ติดเชื้อ ช่วยกระจายรายได้ให้คนท้องถิ่นแล้ว 500-600 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-สสจ.ตาก รายงานผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย เป็นชาวต่างชาติ และเป็นการติดเชื้อในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS, thestandard)

-กทม. กำหนดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคอ้วน อายุระหว่าง 50-59 ปี 10 เดือน ในเขตจอมทอง บางขุนเทียน บางแค บางบอน ภาษีเจริญ และหนองแขม จำนวน 19,935 ราย ระหว่างวันที่ 15 -31 มี.ค. 2564 ณ รพ.สังกัดกทม. และรพ.เอกชน 16 แห่ง ใน 6 เขต ประชาชนเสี่ยง 7 กลุ่มโรคสามารถตรวจสอบและยืนยันการฉีดวัคซีนผ่าน Line official “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่ 14 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, nationtv.)

-ร้านค้าจำหน่ายน้ำแข็งใน อ.แม่สอด จ.ตาก ต้องปิดร้านค้า หลังมีลูกจ้างชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 และคนใกล้ชิดอีก 4 คน พร้อมทั้งกักบริเวณผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 19 คน รวมทั้งกักคนงานรายอื่นๆ ในโกดังของร้านอีกเกือบ 100 คน โดยแรงงานเมียนมาทั้ง 4 คน ติดเชื้อจากหญิงชาวเมียนมา รับจ้างทำความสะอาดในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของ อ.แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ

-นายธีรพงศ์ พันธมณฑา อายุ 33 ปี ชาวสมุทรสาคร ติดต่อวัดไผ่ล้อมเพื่อขอประกอบพิธีฌาปนกิจศพมารดาที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ที่รพ.ราชวิถี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. โดยนายธีรพงศ์และมารดาติดเชื้อพร้อมกันช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าจะติดเชื้อจากที่ไหน มารดาอายุ 55 ปี มีอาการหนักกว่าและเสียชีวิต

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด

-กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ เตือนประชาชนงดทำกิจกรรมนอกอาคารและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ขณะที่เว็บไซต์ www.iqair.com รายงานคุณภาพอากาศเวลา 12.00 น. พบว่า จ.เชียงใหม่มีค่ามลพิษอากาศสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก 213 US AQI และค่า PM 2.5 อยู่ที่ 162.8 มคก./ลบ.ม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, nationtv.)

-ค่าฝุ่นใน จ.แม่ฮ่องสอน ยังสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับ 1 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ รองลงมาคือ อ.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งการทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวนพื้นที่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน คัดกรองราษฎรที่จะเข้าไปหาของป่า จัดกำลังดับไฟป่า และประชาสัมพันธ์เชิงรุกขอความร่วมมือประชาชนช่วยเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้าน สสจ.แม่ฮ่องสอน รายงานการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน วันที่ 12 มี.ค. 2564 มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง 6 กลุ่มโรค 277 ราย ยอดสะสม 7,995 ราย การสื่อสารความเสี่ยง 889 ราย ประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าพักในห้องปลอดฝุ่น 12 ราย แนะนำประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงงดออกนอกอาคาร ควรอยู่ในห้องสะอาด สวม

## ประเด็นข่าว

หน้ากาก N 95 ทุกครั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัวเตรียมยาให้พร้อม ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-จ.เชียงราย ท้องฟ้ามีดสลับจากหมอกควันไฟป่า ประชาชนต้องใส่ผ้าปิดปากจมูกและมีอาการแสบตา โดยเฉพาะ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 185 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน อ.เมืองเชียงราย ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 83 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการทุกหน่วยราชการทั้งทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานด้วยความระมัดระวัง ลดอุบัติเหตุหรืออันตรายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประชาชนทุกช่องทาง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือจัดห้องปลอดฝุ่นสำหรับศูนย์เด็กเล็ก เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอากาศที่สะอาด ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

**กัญชา**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ)

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. ลงพื้นที่มอบนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และเป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรไทยอย่างตลาด พร้อมสาธิตการทำเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชามากกว่า 10 เมนู

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thaigov

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 7 เปิดโครงการกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เขตฯ 7 และร่วมปลูกกัญชา ณ แปลงปลูกกัญชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรค ฯ ร่วมกับ 3 รพ.สต.บ้านหนองแวง ต.หนองซอน อ.เชียงยืน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ เครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ บมจ. เอ็ม บี เค เตรียมเปิดตัวงาน “ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร” GANJA & TTM IN THE CITY ให้ความรู้เรื่องกัญชาเต็มรูปแบบ พร้อมชิม ซ้อป ชาร์ ลินค้าภายในงาน ระหว่างวันที่ 17 – 21 มี.ค. 2564 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ในโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยรพ.สต.ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวครอบคลุมทุกอำเภอใน จ.อุทัยธานี มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการรวม 15 กลุ่ม สำหรับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 14 ธ.ค. 2563 และได้รับเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเมื่อ 25 ธ.ค. 2563

**กัญชง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ทันหูน, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, tnthailand, workpointtoday, newtv.)

-ภก.ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ยืนยัน การขออนุญาตปลูกกัญชงไม่ยุ่งยาก ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกร ประชาชน สามารถขออนุญาตปลูกได้ โดยยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ หากอยู่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ ออย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สสจ. ส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงให้ยื่นคำขอที่ ออย. โดยผู้ยื่นคำขอในขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเอกสารและสถานที่ปลูก ซึ่ง ออย. และสสจ. พร้อมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน เมื่อยื่นคำขอแล้ว ออย.และสสจ.จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถปลูกกัญชงป้อนสู่ตลาดได้ทันตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และขอเตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อนายหน้าอ้างว่าสามารถช่วยให้ได้รับใบอนุญาตโดยเร็วพร้อมรับซื้อผลผลิต โดยต้องเสียค่าสมาชิกแรกเข้า หากต้องขายผลผลิตกัญชงให้ติดต่อ ออย.หรือ สสจ. เพื่อขอข้อมูล

**ก้าวทำใจ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ 77kaoded

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดกิจกรรมก้าวทำใจ season 3 จ.น่าน 100 วัน 1000 กิโลเมตร ที่สวนสาธารณะ 200 ปีเทศบาลปัว ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายผ่านแอปฯ ลุ้นรับของรางวัลตลอด season 3

**คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการที่รพ.ภาพสินธุ์ โดยเพิ่มบริการในวันเสาร์ จากเดิมที่ให้บริการในวันอังคารและศุกร์ ช่วยให้บุตรหลานสะดวกในการพาผู้สูงอายุมารับบริการไม่ต้องลางานและมีโอกาสได้พบแพทย์พูดคุยรับฟังแนวทางการดูแลสุขภาพพร้อมกับผู้สูงอายุ โดยแพทย์จะประเมินปัญหาสุขภาพเพื่อวางแผนการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และส่ง

## ประเด็นข่าว

ต่อรับการรักษาที่แพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งติดตามดูแลต่อเนื่องถึงบ้านจากทีมสหวิชาชีพและ 3 หมอ

**ข่าวปลอมโทรไลน์ทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationtv, tnnthailand

-สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อความว่าการโทรผ่านทางไลน์ทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง ว่า เป็นข้อมูลเท็จ คลื่นโทรศัพท์มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทุกที่ และยังไม่มีการศึกษายืนยันว่าสัญญาณดังกล่าวทำให้เกิดเนื้องอกในสมอง

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
สำนักงานผลิตภัณฑ์การสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel